



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 เมษายน 2562
 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิจารณ์ สิมามา ยา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ รับสั่งให้รัฐบาลเข้ามาดูแล โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ยกระดับการแก้ไขปัญหา โดยให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ก.มหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด สยามรัฐ คมชัดลึก ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ติดตามปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือมาตลอด พบว่ายังมีการเผาป่า มีไฟป่าทั้งในและนอกประเทศ ได้หารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาแล้ว ส่วนการลงพื้นที่เชียงใหม่วันนี้เพื่อร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องขอความร่วมมือในพื้นที่เรื่องการจุดไฟเผาป่า ส่วนเขตเมืองต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขณะที่ ก.ต่างประเทศ และ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวทีอาเซียนเพื่อให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืน</p>
<p>มติชน</p>	<p>ด้านนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ โดยพื้นที่สีแดง 7 พื้นที่ สีส้ม 9 พื้นที่ สีเหลือง 1 พื้นที่ ตรวจพบจุดความร้อนใน 9 จังหวัดภาคเหนือรวม 3,088 จุด แยกเป็นแม่ฮ่องสอน 981 จุด เชียงใหม่ 615 จุด เชียงราย 370 จุด ลำปาง 302 จุด น่าน 219 จุด แพร่ 14 จุด ตาก 211 จุด พะเยา 116 จุด และลำพูน 60 จุด</p> <p>ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น แต่ยังไม่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพราะยังสามารถใช้กลไกตามขั้นตอนปกติในการแก้ไขปัญหาได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้อยู่และจะมีการใช้พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือจัดประชุม ต้องการเห็นการผลักดันประเด็นหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหา ร่วมกัน และเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า และขอเรียกร้องให้กรมสรรพากรประสานกับหน่วยงานที่รับบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนสถานพยาบาลรัฐต้องเปิดคลินิกพิเศษ บริการตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 24 ชั่วโมงฟรี</p>
<p>มติชน คมชัดลึก ข่าวสด ช่อง 7 thaiquote.org เว็บไซต์ข่าวสด มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>ด้าน เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้จัดเซฟตี้โซนที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาล เป็นวันแรก รองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 100 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการตั้งคลินิกดูแลผู้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่นภาคเหนือ ว่า ได้นำคลินิกมลพิษของ รพ.นพรัตนราชธานี มาร่วมกับผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อนำไปจัดบริการ เบื้องต้นกำหนดว่าคลินิกมลพิษจะอยู่ในรพ.จังหวัดก่อน เนื่องจากมีบุคลากรมากกว่า และมีความพร้อมกว่า รพ.ขนาดเล็ก</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อดุลย์ ภัณฑกุล รองผอ.ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า คลินิกมลพิษต่างจากคลินิกทั่วไป โดยจะมีการซักประวัติอย่างละเอียด มีการตรวจโรค หากพบภาวะเสี่ยงด้านปอดจะส่งเอกซเรย์เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษได้ นอกจากนี้ ยังโทรศัพท์ติดตามอาการหลังพบแพทย์อีก 6 สัปดาห์ ขณะนี้เปิดมาได้ 2 เดือน มีผู้ป่วยกว่า 200 ราย เป็นโรคที่เกิดจากมลพิษ 7 ราย ทั้งหมดเป็นโรคทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม ทุกรายอาการไม่รุนแรง คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือกับ นพ.สสจ.เกี่ยวกับแนวทางการตั้งคลินิกดังกล่าว</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงปิดทอมฟอแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ภาคเหนือต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>newsplus กรมประชาสัมพันธ์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p>	<p>ดูแลเด็กให้เลี้ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงฝุ่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจต่ำกว่าผู้ใหญ่ และเด็กยังมีภูมิต้านทานต่ำจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าผู้ใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.พะเยา สรุปสถานการณ์ใน จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. 2562 มีรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ 4 กลุ่มโรค 3,303 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 700.90 ต่อแสนประชากร กลุ่มโรคที่มีรายงานสูงสุดคือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด รองลงมาได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด รพ.ที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ รพ. เชียงม่วน รพ.เชียงคำ และรพ.ปง ตามลำดับ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ฉันทชาย ลิทธิพันธุ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือมาจากการเผาป่า แตกต่างจากฝุ่นละอองในกทม.ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งในทางทฤษฎี สาเหตุของการเกิดฝุ่นที่ต่างกันย่อมมีพิษต่อสุขภาพแตกต่างกัน การเผาไหม้เชื้อเพลิงอาจมีความกังวลว่ามีโอกาสเกิดมะเร็งในอนาคต ส่วนกรณีเผาไม้ เผาฟืน นอกจากฝุ่นละอองยังมีสารอื่น ๆ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ ผู้ที่อยู่ใกล้แล้วอาจจะทำให้ขาดออกซิเจน มีโอกาสทำให้เกิดภาวะมีน งง เวียนศีรษะได้ ผู้ที่อยู่ไกลออกมาจะมีการกระจายเคื่อง แสบตา ไอ มีเสมหะมาก ทำให้คนไข้ที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วมีอาการกำเริบมากขึ้น ส่วนผลกระทบระยะยาวเรื่องโอกาสเป็นมะเร็งต้องเทียบเคียงอย่างอื่น เช่น ควันบุหรี่มือสอง สำหรับการป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้ใช้หน้ากากอนามัย N95 แต่ทางที่ดีควรเลี่ยงการออกไปนอกบ้าน โดยเฉพาะคนที่โรคประจำตัวและคนสูงอายุ</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อยากให้การแก้ปัญหาเผาป่า พิษไร้ เป็นวาระแห่งชาติ ดำเนินงานร่วมกันทั้งปี มีแผนระยะสั้น ระยะยาว และมีแผนเผชิญเหตุ ต้องมีทางเลือกให้กับคนที่ประกอบอาชีพ แก้ปัญหาครบทุกมิติ</p> <p>-กล่าวว่า เป็นเรื่องแปลกที่ผู้ว่า เชียงใหม่ ยังไม่ยอมประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากส่วนกลาง รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ จ.เชียงใหม่เป็นไปอย่างล่าช้า จนประชาชนเกิดความไม่พอใจถึงขั้นลงชื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ว่า ขณะที่ สสจ.เชียงใหม่ไม่มีงบประมาณซื้อหน้ากาก N95 แจกประชาชน ส่วนหน้ากากอนามัยที่ผู้ว่า แจกก็ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ และประชาชนยังต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า โดยขอรับบริจาคซื้อหน้ากาก อาหาร น้ำ และอุปกรณ์ดับไฟป่า จึงหวังว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปเชียงใหม่ครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ประชาชาติ ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>ราคาขาย รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาราคาและเวชภัณฑ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เปิดเผยถึงการขอความร่วมมือให้รพ.เอกชน ผู้ผลิต-นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงร้านจำหน่ายรายใหญ่ ส่งข้อมูลราคาซื้อ-ขายมาให้ภายในวันที่ 4 เม.ย. ว่า ขณะนี้มีผู้ส่งข้อมูลมาให้แล้ว 100 กว่าราย จากที่ส่งหนังสือให้รพ.เอกชน 353 ราย ผู้ผลิต และผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ 339 ราย หากครบกำหนด จะนำรายชื่อผู้ให้ความร่วมมือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้สังคมทราบว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีความโปร่งใสและให้ความร่วมมือกับทางการ ส่วนรายที่ไม่ส่งจะดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ทั้งนี้ คณะทำงานจะสรุปข้อมูลและพิจารณามาตรการที่จะใช้กำกับดูแลราคาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแล ก่อนเสนอให้คกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบต่อไป</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ สปริงนิวส์ เว็บสยามรัฐ เว็บข่าวสด เว็บคมชัดลึก</p>	<p>ร้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลใช้โทรศัพท์ขณะดูแลผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพผู้ช่วยพยาบาลหญิงคนหนึ่งที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่มีอีกข้างบีบถุงช่วยหายใจ พร้อมข้อความตำหนิว่าผู้ป่วยอาการหนัก แต่ยังไม่เห็นใจญาติผู้ป่วย ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยรพ.ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ขอโทษญาติ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ใส่ใจดูแลผู้ป่วย ขณะที่ญาติผู้ป่วยระบุไม่ติดใจเอาเรื่อง แต่อยากให้ปรับปรุงการทำงาน พร้อมยอมลบโพสต์และขอโทษที่ทำให้รพ.เสียหาย</p>
<p>ทีวีช่อง 3</p>	<p>สธ.ร่วมใส่เสื้อเหลืองช่วงพระราชพิธีฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างเดือนเม.ย. - ก.ค. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ ก.สาธารณสุข ในวันที่ 1 เม.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันแรก มีประชาชนและข้าราชการจำนวนมากร่วมกันใส่เสื้อสีเหลือง</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดฯ -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. เพื่อขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดฯ ดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร่วมกับบอบจ.ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการในครอบครัว ชุมชน และหน่วยบริการระดับเขต จังหวัด ปัจจุบันมีบอบจ.ร่วมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แล้ว 42 แห่ง</p>
<p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p>เรียกคืนเงินเดือนบุคลากร สธ. -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาการคืนเงินเดือนเกินสิทธิของข้าราชการ ว่า สธ.ได้หารือร่วมกับกรมบัญชีกลางแล้ว กรณีไม่เกิน 50,000 บาท ขอผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย เบื้องต้นกรมบัญชีกลางเห็นชอบในหลักการแต่ต้องหารือกันภายในหน่วยงานก่อน โดยสธ.มีข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเกินสิทธิประมาณ 200 คน แต่ต้องตรวจสอบทั้งหมด เพราะในปี 2557 มีผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากก.พ.กว่า 9,000 คน โดยส่วนที่ได้รับเกินไม่มากจะคืนเงินเป็นก้อนโดยไม่ต้องผ่อนชำระ แต่บางส่วนที่ต้องการผ่อนชำระก็ให้ทำเรื่องมา ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. และ นพ.สสจ.เข้าไปดูแลและรับเรื่องแล้ว</p>
<p>Hfocus มติชน ผจก.ออนไลน์ เนชั่นทีวี รายการล่าความจริง</p>	<p>ปัญหากำลังคน สธ. -เสนอข่าว เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 22 องค์กร ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ เช่น ห้ามยุบเลิกบรรจุข้าราชการสายงานสนับสนุนและสายงานรองทุกสายงาน ไม่นำตำแหน่งว่างของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ไปปรับบรรจุตำแหน่งเภสัชกรหรือสายงานอื่น ๆ พร้อมคืนตำแหน่งว่างที่เคยนำไปปรับให้สายงานอื่น ๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้สายงานเดิม โดยจะมีการนัดรวมตัวเชิงสัญลักษณ์ครั้งใหญ่ในช่วงเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อแสดงจุดยืน</p>
<p>สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>คำแนะนำคัดลยกรรมลดความอ้วน -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง การลดความอ้วนด้วยการดูดไขมัน ว่า จากสถิติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ ในปี 2560 ทั่วโลกมีผู้เข้ารับบริการดูดไขมัน 1,573,680 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19 -34 ปี ซึ่งการคัดลยกรรมเสริมความงามไม่ว่าวิธีใดย่อมมีความเสี่ยงเฉพาะตัว ผู้รับบริการควรศึกษาข้อมูลและผลกระทบก่อนตัดสินใจเลือกรับบริการ ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้วิธีธรรมชาติก่อน ด้วยการรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ งดอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีน้ำตาลมาก และออกกำลังกายเป็นประจำ</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด</p>	<p>โรคมะเร็งกระดูก -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิหากรักษาเร็วสามารถหายขาดได้ อาการเริ่มต้นคือ ปวด คลำได้ก้อน ส่วนใหญ่มักเกิดรอบเข่า สะโพก หัวไหล่ จึงควรมาพบแพทย์โดยเร็ว นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า มะเร็งกระดูกปฐมภูมิที่พบบ่อยที่สุดคือ Osteosarcoma รพ.ได้จัดโครงการ Lersin Osteosarcoma Fast Track (LOFT) เพื่อให้การรักษามะเร็งกระดูกปฐมภูมิแบบครบวงจร ภายใต้ คติ "เร็ว รอด ปลอดภัย ให้โอกาส" โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ได้จัดกิจกรรม LERDSIN SARCOMA DAY 2019 เพื่อให้ความรู้ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายเพื่อนที่รู้จักให้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ซึ่งอุปสรรคในการรักษาส่วนใหญ่จะเกิดช่วงการผ่าตัดกระดูกและข้อต่อส่วนที่เป็นมะเร็งออกและใส่กระดูกและข้อโลหะทดแทน ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถเบิกสิทธิต่าง ๆ ได้ บางกรณีอาจต้องตัดแขนหรือขา ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการกลับไปทำงานหรือดำเนินชีวิตปกติ จึงขอเชิญชวนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ กองทุนมะเร็งกระดูก มูลนิธิรพ.เลิดสิน โทรศัพท์ 0-2235-7337</p>
	<p>โรคหลอดเลือดหัวใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ โรคหลอดเลือดหัวใจ	-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจมีอัตราการตายและป่วยเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชาชนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม ร่วมกับออกกำลังกาย จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้
ไทยโพสต์	การใช้คอลลาเจน -เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช โฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า การใช้คอลลาเจนเพื่อเติมเต็มผิวควรคำนึงถึงความคุ้มค่า เพราะมีราคาแพงแต่ผลที่ได้ไม่ถาวร ปัจจุบันมีการนำคอลลาเจนชนิดเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนัง เช่น แก้วแผลเป็นชนิดนุ่ม สำหรับคอลลาเจนชนิดรับประทาน พบได้ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะส่วนเอ็น ถั่วเหลือง ช่วยสร้างเสริมความยืดหยุ่นของผิวหนังในชั้นหนังแท้ และยังไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าการรับประทานคอลลาเจนจะมีผลให้ผิวขาวขึ้น ส่วนคอลลาเจนชนิดทาที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ส่วนมากไม่สามารถซึมซับเข้าไปในผิวหนังได้เพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่เกินไป จึงไม่มีความจำเป็นที่จะใช้
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ newtv	ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรม จ.ชลบุรี -เสนอข่าว น.ส.วรรณ (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินคดีกับคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ ถ.เทพประสิทธิ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังเข้าศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศ ทำให้เสียเงินค่ารักษานับแสนบาท เบื้องต้นตำรวจรับแจ้งไว้เพื่อเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข่าวสด	อบรม อสม.ดูแลผู้สูงอายุ -เสนอข่าว ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวารักษ์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลำปาง กล่าวว่า มรภ.ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม อสม.ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงใน จ.ลำปาง โดยรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อสม.เขต อ.เมืองลำปาง และ อ.แม่ทะ รุ่นที่ 2 เขต อ.ห้างฉัตร และ อ.แม่ทะ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรม รพ.ลำปาง และได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก สสจ.ลำปาง สสอ.เมือง แม่ทะ เกาะคา ห้างฉัตร เตอะเกรซ คลินิกกายภาพบำบัด และคณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch